
รัฐอดัฉีดแสนล้าน! บูมใช้ "ยาง" ในประเทศ เป็นของขวญัปีใหม่  

29 November 2018  

 

 กนย. เคาะ 4 มาตรการเมกะโปรเจ็กต์แสนล้าน อดัฉีดใช้ยางในประเทศ หวงัดันราคาเพิ�ม เป็นของขวญัปีใหม่ให้ชาวสวน เร่งส่ง ครม. มมีติ

เห็นชอบ ส่วนสัปดาห์หน้าจับตา "กฤษฎา" กล่อมเอกชนบริษัทล้อยางทั�งในและต่างประเทศช่วยซื�อตรงจากสถาบันเกษตรกร ด้าน อปท. คกึ! ขาน

นโยบายเดินหน้าเต็มสูบถนนยางทุกหมู่บ้าน เร่งกาํจัดสต็อกช่วย 

 

 
 

 

 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลงัเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยาง

ธรรมชาติ (กนย.) ครั� งที� 1/2561 ว่า ที�ประชุมไดมี้มติเห็นชอบใน 4 โครงการ เพื�อนาํเสนอในที�ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื�อรับทราบในสัปดาห์หน้า 

ประกอบดว้ย 1.โครงการสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561–2562 เพื�อบรรเทาความเดือดร้อนค่าครองชีพของเกษตรกรชาวสวน

ยาง เป้าหมายเกษตรกรชาวสวนยางที�มีสวนยางในพื�นที�มีเอกสารสิทธิ� ที�เปิดกรีดแลว้และขึ�นทะเบียนกบัการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวนัที� 14 พ.ย. 

2561 จาํนวน 9.9 แสนราย คนกรีดยาง 3.04 แสนราย รวม 1.3 ลา้นราย คิดเป็นเนื�อที� 9.4 ลา้นไร่ โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามพื�นที�เปิดกรีดจริง 

ไร่ละ 1,800 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ (กรณีมีคนกรีดยาง แบ่งเป็น เจา้ของสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่) วงเงิน 1.75 หมื�น

ล้านบาท  (ซึ� ง เ ป็นงบของธนาคารเพื� อการเ กษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ .ก.ส. )  และกา รยางแห่ง ประเท ศไทย (กยท.) ) 

 



 
 

 

 2.โครงการ 1 หมู่บา้น 1 กิโลเมตร โดยการสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นนาํนํ� ายางพาราไปใชส้ร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนตท์ั�ว

ประเทศ จาํนวน 75,032 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 1 กิโลเมตร รวมระยะทาง 75,032 กิโลเมตร ซึ� งจะทาํให้มีการดูดซบันํ� ายางออกจากตลาดในปริมาณมาก

และจะทาํให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ�นในระยะยาว โดยแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 หมู่บา้น 1 กิโลเมตร จดัทาํแผนปฏิบติังาน

โครงการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น การยางแห่งประเทศไทย และดาํเนินโครงการโดยองคก์ารบริหารส่วนท้องถิ�น ตามแผนปฏิบติังาน

โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บา้น ใหเ้ป็นถนนที�มีการนาํยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนในชั�นพื�นฐานหนา 15 เซนติเมตร กวา้ง 6 

เมตร คาดวา่สามารถเพิ�มปริมาณการใชย้างภายในประเทศมากขึ�น โดยการนาํยางพารามาใชใ้นการทาํถนนเป็นจาํนวนนํ� ายางสด 1.4 ลา้นตนั หรือคิด

เป็นนํ� ายางขน้ 7.2 แสนตนั คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.63 หมื�นลา้นบาท รวมวงเงิน  9.23 หมื�นลา้น (ใชง้บประมาณจากเงินสะสมขององคก์รปกครอง

ทอ้งถิ�น) 

 

 

 
 

 



 3.โครงการการบริหารจดัการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบนัเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์สนบัสนุนใหส้หกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรที�มีศกัยภาพและมีความพร้อมเป็นแหล่งรับซื�อยางพาราจากสมาชิกเกษตรกรและรวมตวักนัเพื�อจาํหน่ายยางพาราเพื�อการส่งออก ขณะนี�ได้

สํารวจเบื�องตน้ พบว่า มีจาํนวนไม่ตํ�ากว่า 8 กลุ่มสหกรณ์ ที�ดาํเนินการอยูแ่ลว้ อาทิ สหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอบ่อทอง จาํกดั จ.ชลบุรี ซึ� งเป็น

สถาบนัเกษตรตน้แบบ ที�สามารถผลกัดนัสินคา้ยางพาราส่งออกไปต่างประเทศไดส้ําเร็จ จึงให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คดัเลือกสหกรณ์การยางที�มีความ

เขม้แข็งและสนใจทาํผลิตภณัฑย์างส่งออกเขา้ร่วมโครงการ (วงเงินสินเชื�อของ ธ.ก.ส. 5,000 ลา้นบาท) และ 4.โครงการลดพื�นที�ปลูกยางพาราเพื�อ

ปลูกพชือื�นทดแทน เป็นการช่วยลดความเสี�ยงดา้นผลกระทบจากราคายางตกตํ�าและช่วยเพิ�มรายได ้รวมไปถึงสร้างทางเลือกในอาชีพเพื�อความย ั�งยืน

ใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยาง จึงไดต้ั�งคณะทาํงานพิเศษเพื�อดูแลกาํกบัเรื�องนี� อยา่งใกลชิ้ด ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และการ

ยางแห่งประเทศไทย 

 

 

 
 

 

 "โดยทั�ง 4 โครงการรวมแลว้งบประมาณใหม่บวกเก่ากว่าแสนลา้นบาท ซึ� งไดก้าํชบัให้ทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเร่งดาํเนินการอยา่งจริงจงั 

หากเกิดปัญหาอุปสรรคใหรี้บแจง้ทนัที เพื�อไม่ใหเ้กิดความล่าชา้ ซึ�งจะเร่งรัดใหเ้กิดเป็นรูปธรรมใหเ้ร็วที�สุด ซึ� งตั�งใจอย่างยิ�งว่า อยากให้ความสําเร็จนี�

เป็นของขวญัก่อนปีใหม่ใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยาง ทั�งนี�  ในสัปดาห์หน้าจะเชิญบริษทัลอ้ยางทั�งในและต่างประเทศมาหารือร่วมกนัเป็นช่วงสุดทา้ย 

ถึงประเด็นการเพิ�มปริมาณการรับซื� อยางพาราจากเกษตรกร ซึ� งจะต้องขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลบ้าง" 

 


